
๑ 

 
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒  วันพุธที่ ๑๓ กุมภาพันธ์  เวลา ๑๓.๓๐ น.   
ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี ชั้น ๓  อาคารอ านวยการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

 
 

 
รายนามผู้เข้าประชุม   

๑. นายแพทย์ยงยุทธ  วงศ์ภิรมย์ศานติ์ นายกสภามหาวิทยาลัย ประธาน 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภณ  พวงสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์  ศิลาเดช อธิการบดี กรรมการ 
๔.  ดร.คมศร  วงษ์รักษา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
๕.  ดร.ชลทิตย์  เอี่ยมส าอางค์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
๖. นายประพันธ์  มนทการติวงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
๗. นายเรืองชัย  เนตรปฐมพร ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัย 
 
กรรมการ 

๘.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองแท่ง ทองลิ่ม ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการ 
๙.  อาจารย์ ดร.ทัศนีย์  นาคเสนีย์ กรรมการจากผู้บริหาร กรรมการ 

๑๐.  อาจารย์ ดร.เชิดชัย  ธุระแพง กรรมการจากผู้บริหาร กรรมการ 
๑๑.  อาจารย์ ดร.ครองศักดา  ภัคธนกนก กรรมการจากคณาจารย์ประจ า กรรมการ 
๑๒.  อาจารย์ ดร.นาวิน  คงรักษา กรรมการจากคณาจารย์ประจ า กรรมการ 
๑๓.  อาจารย์สมชาติ  เกตุพันธ์  กรรมการจากคณาจารย์ประจ า กรรมการ 
๑๔.  อาจารย์ ดร.อาคม  เจริญสุข รองอธิการบดี เลขานุการ 
๑๕. นางสาวธิชาภรณ์  จินจารักษ์ นิติกร ผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๖. นางสาวศิริวรารัตน์  หุนหวล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๗.  นางสาวสมหญิง  ห้วยหงษ์ทอง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   ผู้ช่วยเลขานุการ 

    
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดาราวรรณ  ญาณะนันท์ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลัยพร  ไชยสิทธิ์  อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๓. อาจารย์อาณัติ  หน่อทองค า   อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๔. อาจารย์สถาพร  จะนุ   อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๕. อาจารย์อดิศักดิ์  โฮนอก   อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๖. นายวุฒิกร  ไชยพันธ์    นิติกร 

 



๒ 

 

 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐ น.  
 
วาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

๑.๑  เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากประธาน 
๑) ช่วงเช้าของวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒  ได้พบกับคณะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับระบบดูแล

ช่วยเหลือนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จากการอภิปราย ลักษณะปัญหาทั่วไปของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้แก่ (๑) ปัญหาเกี่ยวกับสารเสพติด  (๒) ปัญหาระหว่างนักศึกษากับ
ผู้ปกครอง มี ๒ ลักษณะคือ ผู้ปกครองต้องการให้เรียนแต่ตัวนักศึกษาไม่ต้องการเรียน และผู้ปกครองต้องการ
ให้นักศึกษาเรียนในสาขาที่นักศึกษาไม่ต้องการเรียน ซึ่งทั้งสองกรณีท าให้นักศึกษาไม่ตั้งใจเรียน และ (๓) ปัญหา
นักศึกษาฆ่าตัวตาย ในส่วนของการดูแลช่วยเหลือ มหาวิทยาลัยยังประสบปัญหาและข้อท้าทาย ดังนี้   

(๑) อาจารย์ที่ปรึกษามีทักษะในการวิเคราะห์และการจัดการปัญหาพ้ืนฐานของนักศึกษา          
ไม่พอเพียง ควรมีการเพ่ิมศักยภาพให้กับอาจารย์ที่ปรึกษา    

(๒) อาจารย์ผู้สอนเมื่อพบปัญหาของนักศึกษาแต่ขาดกลไกในการส่งต่อข้อมูลไปยังอาจารย์
ที่ปรึกษา ถ้าเป็นกรณีปัญหาการไม่ตั้งใจเรียน อาจารย์ผู้สอนอาจยังขาดทักษะในการจัดการชั้นเรียน ควรมีการเพ่ิม
ศักยภาพของอาจารย์เรื่องการจัดการชั้นเรียน  

(๓)  เมื่อเกิดปัญหาและอาจารย์ที่ปรึกษาไม่สามารถแก้ไขได้  ระบบให้ค าปรึกษากลาง
ภายในมหาวิทยาลัยเพ่ือรองรับการส่งต่อยังไม่มี มหาวิทยาลัยควรมีระบบให้ค าปรึกษาเพ่ือช่วยเหลือนักศึกษา  
ภายในมหาวิทยาลัย  

(๔) ควรมีการวางระบบการให้ค าปรึกษาเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอก  หากระบบภายใน
ไม่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ ซึ่งในจังหวัดราชบุรีมีหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญ เช่น หน่วยทหาร 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง โรงพยาบาลราชบุรีซ่ึงมีจิตแพทย์ประจ าโรงพยาบาล  

 
 จากนั้นที่ประชุมได้มีการร่วมอภิปราย โดยเพ่ิมเติมประเด็นเรื่องระบบดูแลช่วยเหลือที่ต้อง           
ไม่ละเลยนักศึกษาที่เรียนดีด้วย และควรมีการท าวิจัยสถาบันเพ่ือตอบค าถามเชิง How to เกี่ยวกับการแก้ปัญหา
นักศึกษาในเรื่องต่างๆ ออกมา จากนั้นที่ประชุมได้ข้อสรุปว่า มหาวิทยาลัยควรมีการสร้างระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักศึกษาขึ้นมาเพ่ือจัดการปัญหาดังกล่าว โดยอาจมีการจัดตั้งคณะกรรมการในลักษณะ Cross 
Function Team มีรองอธิการบดีเป็นผู้ก ากับดูแล ส่วนการฝึกอบรม ควรด าเนินการเป็นรายคณะ (Faculty-
Based) เพ่ือให้ครอบคลุม และเป็นผลดีต่อการประสานงานภายในแต่ละคณะ  

๒) ช่วงเช้าวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้จัดวง PLC ของ Active Learning  โดยทุกคณะ
ส่งอาจารย์เข้าร่วม วันนี้เป็นการรายงานผล และตั้งประเด็นสนทนาทีจ่ะเป็น Knowledge Vision ส าหรับที่จะ
จัดวง PLC ของคณะต่อไป  ได้แก่ ประเด็นการใช้ active learning ในวิชาภาคทฤษฎี  ในวิชาภาคปฏิบัติ         
ในวิชาฝึกทักษะ และในการประเมินผล ว่าจะท าอย่างไร วง PLC เป็นกิจกรรมที่ทุกคณะได้มาแลกเปลี่ยน



๓ 

 

 
 

เรียนรู้ เพ่ือเอาประสบการณ์จากเพ่ือนๆ ไปใช้ประโยชน์  ดังนั้นควรมีการด าเนินการทุกสามเดือน  สิ่งที่ท้าทาย
คือ ท าอย่างไรให้เกิดวง PLC ระดับสาขาวิชา ซึ่งจะได้ผลมากขึ้น              

๓) หลังจากนั้นได้ไปเยี่ยมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คณะได้เสนอการด าเนินการ เรื่อง 
Active Learning และโครงการพัฒนาท้องถิ่น จ านวน ๙ โครงการ ส่วนใหญ่เป็นโครงการท าค่าย ซึ่งมีลักษณะ
เป็น Event-Based หรือ Output-Based Project แต่สภามหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมีนโยบายต้องการ
ให้เป็น Outcome-Based คือ ไม่เน้นเรื่องการฝึกอบรม แต่เป็นโครงการที่มีผลลัพธ์เป็นตัวตั้งว่าจะเกิดสิ่งที่เป็น
ประโยชน์อย่างไรบ้าง การพัฒนาการเรียนการสอนแบบ  Active Learning ให้กับโรงเรียนก็เป็นประเด็น               
ที่น่าสนใจ โดยเฉพาะในการเรียนการสอน วิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ทั้งระดับประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษา เพราะการสอนแบบ Active Learning ในวิชาเหล่านี้จะได้ผลมาก  

 

   ที่ประชุมรับทราบ 
 
๑.๒  เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากอธิการบดี 

๑)  เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช รักษาราชการ
แทนอธิการบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชฎาพร โพคัยสวรรค์ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
คณบดี และคณะอาจารย์จากสาขาวิชาคณิตศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เข้ารับเสด็จสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงตรวจเยี่ยมโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนตะโกปิดทอง        
ในโอกาสนี้อธิการบดีได้ถวายรายงานภารกิจที่มหาวิทยาลัยได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒ นา 
ความสามารถทางคณิตศาสตร์เพ่ือการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-NET ๔ วิชา ได้แก่ วิชา
ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ซึ่งผลการสอบในปีการศึกษา ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ อยู่ใน
เกณฑ์ที่ดี  และการที่มหาวิทยาลัยได้ให้การสนับสนุนโรงเรียนมาอย่างต่อเนื่องกว่าสิบปี โดยการพัฒนาครู และ
พัฒนาอาคารสถานที ่

๒) เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒  มหาวิทยาลัยได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ
อ าเภอบ้านคา โดย นายฑรัท  เหลืองสอาด นายอ าเภอบ้านคา ภายใต้โครงการบูรณาการองค์ความรู้และนวัตกรรม
การผลิตสับปะรดเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดจังหวัดราชบุรี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ชฎาพร  โพคัยสวรรค์ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา คณะอาจารย์ นักวิจัย ผู้แทนเกษตรอ าเภอบ้านคา 
นายทองเจือ  อุดร นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันจันทร์ นายฉัตรชัย  ธนิกกุล นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านคา และนายพินิจ  ร่มโพรีย์  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบึง  ร่วมในพิธี ณ ห้องประชุม  
ชั้น ๒ ที่ว่าการอ าเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี  

๓) เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช รักษาราชการ
แทนอธิการบดี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจา ลิขิตยิ่งวรา ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมลงนาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการประชุมวิชาการนานาชาติเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  



๔ 

 

 
 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  โดยเป็นการลงนามความร่วมมือของ ๑๔ สถาบันที่มีความโดดเด่นทางศิลปะ
และวัฒนธรรม  

๔) เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒  ซึ่งเป็นวันคล้ายวันที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ได้พระราชทานนามราชภัฏ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๕  จึงถือว่าวันที่ ๑๔ 
กุมภาพันธ์เป็นวันราชภัฏ  ซึ่งในปีนี้  มหาวิทยาลัยจะจัดกิจกรรมให้นักศึกษาไปถวายบังคมอนุสาวรีย์ของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕  ณ บริเวณหน้าอ าเภอจอมบึง และเคลื่อนขบวนอัญเชิญ
ตราพระราชลัญจกรที่รัชกาลที่ ๙ ได้ทรงพระราชทานมากระท าพิธี ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย  กิจกรรมนี้จัดขึ้น
เพ่ือให้นักศึกษามีความตระหนักรู้และส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ  และทราบที่มาของนามราชภัฏว่าหมายถึง 
คนของพระราชา   

๕) อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข  ชี้แจงแทนอธิการบดีว่า  ผลการจัดงาน สสส.จอมบึงมาราธอน 
ครั้งที่ ๓๔ ก าลังอยู่ในขั้นตอนการประเมินผล แต่จากการส ารวจความคิดเห็นของนักวิ่งอย่างไม่เป็นทางการ           
ในเบื้องต้นพบว่าเรื่องที่ไม่เป็นที่พึงพอใจในด้านหลักๆ เช่น ด้านเส้นทางวิ่ง และด้านการดูแล น้ าดื่ม เกลือแร่ 
การแพทย์ บนเส้นทางวิ่ง นั้น ไม่มี แต่ก็มีความขัดข้องที่มีการท้วงติง ในด้านต่างๆ บางประการ และ                    
มีปรากฏการณ์นักวิ่งหนึ่งรายเป็นลมขณะรอรับรางวัลที่หอประชุม ซึ่งเป็นเหตุการณ์ไม่คาดฝัน ไม่เคยเกิดขึ้น           
มาก่อนในหอประชุม ต้องใช้ระยะเวลาหนึ่งก่อนที่เจ้าหน้าที่จากจุดปฐมพยาบาลภายนอกหอประชุม จะได้มาท า
การปฐมพยาบาล ท าให้ได้ข้อคิดว่า นักวิ่งแม้จะเป็นผู้ที่มีความสามารถได้รับรางวัล แต่ถ้าร่างกายอ่อนเพลีย หรือ
ไม่ได้พักผ่อน ก็อาจเกิดความเจ็บป่วยได้ ในอนาคตจะได้มีการพิจารณาเรื่องจุดพยาบาลในหอประชุมต่อไป 
ความท้าทายในการจัดงานครั้งต่อๆ ไป อีกประการหนึ่งที่ค้นพบจากการจัดงานในปีนี้ คือ เรื่องการประสาน           
สองส่วนที่ส าคัญของงานวิ่งจอมบึงมาราธอน คือ ส่วนการวิ่งประเพณีของชาวบ้าน ที่เป็นการให้ความส าคัญ          
กับการต้อนรับ ดูแลให้นักวิ่ง ให้วิ่งจนส าเร็จ กับการมีมาตรฐานสากลโดยเฉพาะเรื่องการก าหนดระยะเวลาการวิ่ง
และการปิดเส้นทางจราจรภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ให้มีความกลมกลืนกัน  สุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่าน และคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ที่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม
เป็นอย่างดี   
 

 ที่ประชุมรับทราบ 
 
๑.๓  เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากกรรมการ 
 

ไม่มี 
 

๑.๔  เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากเลขานุการ 
 

ไม่มี 
 



๕ 

 

 
 

วาระที่ ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที ่๑/๒๕๖๒  
เมื่อวันพุธที่ ๑๖ มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ประธานขอให้ที่ประชุมตรวจสอบรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง         
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒  เมื่อวันพุธที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒  เพ่ือรับรองรายงานการประชุม  
 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒  เมื่อวันพุธที่  ๑๖  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๒  โดยไม่มีการแก้ไข 

 

วาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 ๓.๑  อธิการบดี สืบเนื่องหน้า ๑๗ ระเบียบวาระที่ ๕.๓.๒ พิจารณาการปฏิบัติตามค าพิพากษาของ
ศาลปกครองกลาง ระหว่าง นายสนม  ผิวงาม ผู้ฟ้องคดี  กับสภามหาวิทยาลัย ผู้ถูกฟ้อง   รายละเอียด
ความก้าวหน้าในเรื่องนี้ให้หัวหน้างานนิติกรน าเสนอให้ที่ประชุมได้ทราบ  

นางสาวธิชากรณ์  จินจารักษ์  ชี้แจงรายละเอียดว่า ภายหลังที่สภามหาวิทยาลัยได้มีมติในเรื่องนี้
เมื่อการประชุมที่ผ่านมา ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้มีหนังสือแจ้งมติให้ประธานคณะกรรมการ
กลั่นกรองกฎหมายทราบ ตามหนังสือลงวันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒  ขอรายงานว่า ได้มีการประสาน   
นัดประชุมไปแล้วเมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ แต่ไม่สามารถประชุมได้ เนื่องจากกรรมการกลั่นกรอง
กฎหมายฯ หลายท่านติดภารกิจ ไม่สามารถมาประชุมได้ ท าให้องค์ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย
ไม่ครบ จึงเลื่อนการประชุมไปเป็นวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒  
 
 มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าเกี่ยวกับการปฏิบัติตามค าพิพากษาของศาลปกครอง

กลาง  คดีหมายเลขด าที่ บ.๑๖๖/๒๕๕๗  คดีหมายเลขแดงที่ บ.๔๖๒/๒๕๖๑  โดยให้มหาวิทยาลัยด าเนินการ
จัดท าหนังสือแจ้งการด าเนินการของมหาวิทยาลัยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ  และขอให้เร่งรัดคณะกรรมการ
กลั่นกรองกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัยพิจารณาการด าเนินการตามค าพิพากษาคดีดังกล่าว      
ให้เสร็จสิ้น เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป 
 
วาระท่ี ๔  เรื่องเสนอพิจารณาเพื่อทักท้วง 

๔.๑  เรื่องเสนอพิจารณาเพื่อทักท้วงจากสภาวิชาการ 
๔.๑.๑  พิจารณา ร่าง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

คอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลัยพร  ไชยสิทธิ์  ชี้แจงรายละเอียดว่า หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒)  เนื่องจากต้องการพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกให้มี



๖ 

 

 
 

ศักยภาพ รองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน  นวัตกรรมคอมพิวเตอร์มีบทบาทส าคัญ                

ต่อหน่วยงานทั้งองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน  จึงมีความจ าเป็นในการผลิตบุคลากรทางเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมคอมพิวเตอร์ที่มีความรู้ และสามารถพัฒนานวัตกรรมคอมพิวเตอร์  โดยได้รับความเห็นชอบจากสภา

วิชาการในการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑  เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย           

เพ่ือพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม) 

 กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีข้อคิดเห็นและเสนอแนะ ดังนี้ 

๑) แขนงวิชานวัตกรรมกราฟิกของหลักสูตรนี้ มีรายวิชาที่มีความทับซ้อนกับรายวิชาของหลักสูตร

สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย ดังนั้นควรระบุให้ได้ว่าหลักสูตรทั้งสองแตกต่างกันอย่างไร โดยเฉพาะในส่วนของ 

Competency ของผู้เรียน และเรื่องอาชีพเมื่อจบการศึกษา สามารถน าไปอธิบายให้ผู้เรียนเข้าใจได้ 

๒) ควรเพ่ิมรายวิชาหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการรู้เท่าทันสื่อ รู้เท่าทันเทคโนโลยีและนวัตกรรม

คอมพิวเตอร์ (Media or Digital Literacy) ซึ่งมีความส าคัญยิ่งในยุคปัจจุบัน  

๓) มหาวิทยาลัยควรตรวจสอบชื่อวิชาภาษาอังกฤษให้มีความถูกต้อง เช่น หน้า ๔๑  ชื่อวิชา
ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ชื่อภาษาอังกฤษอาจเป็น King's Science for Local Development  
หรือ King's Philosophy for Local Development  และหน้า ๖๓  วิชาการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ภาษาอังกฤษต้องเป็น Electronic Commerce Software Development  
 

มติที่ประชุม    อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. ๒๕๔๗  สภามหาวิทยาลัยมีมติ ดังนี้ 

๑) เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) เฉพาะแขนงวิชานวัตกรรมประยุกต์   

 
๒) ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะท างานโดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล  อุสายพันธ์    

รองอธิการบดี เป็นประธาน  เพ่ือระบุความแตกต่างด้าน Competency และด้านอาชีพหลังจบการศึกษา 
ระหว่างหลักสูตรแขนงวิชานวัตกรรมกราฟิกของสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดียและหลักสูตรสาขาวิชา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมคอมพิวเตอร์  

๓) ตรวจสอบการเขียนภาษาอังกฤษให้ถูกต้องตามข้อเสนอแนะ และพิจารณาเพ่ิมเนื้อหา
หรือรายวิชาที่เก่ียวข้องกับเรื่องการรู้เท่าทันสื่อดิจิตอล (Media or Digital literacy) เข้าไปในหลักสูตร 

 
 
 
 
 



๗ 

 

 
 

วาระที่ ๕  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
๕.๑  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากอธิการบดี 

๕.๑.๑  พิจารณาแต่งตั้งกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีทนต าแหน่งที่ว่าง 
อาจารย์ ดร.อาคม  เจริญสุข  เลขานุการ ชี้แจงรายละเอียดว่า  อาจารย์ ดร.เชาวฤทธิ์  

พันธ์ทอง ได้พ้นจากการด ารงต าแหน่งรองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จึงมีผลให้อาจารย์ ดร.เชาวฤทธิ์ 
พันธ์ทอง  พ้นจากต าแหน่งกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้แทนรองคณบดี  ตามค าสั่งสภา
มหาวิทยาลัย ที่ ๒๕/๒๕๖๐  สั่ง ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ก่อนครบวาระด้วย เพ่ือให้การด าเนินงาน
ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด าเนินการไปได้ด้วยความเรียบร้อยและต่อเนื่อง  โดยอาศัยอ านาจตาม
ความข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย คณะกรรมการประจ าคณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
ระบุ “ในกรณีที่ประธานและกรรมการพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ ให้ท าการเลือกตั้งแทนต าแหน่งที่ว่าง โดยน าความ
ในข้อ ๔ มาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่วาระของประธานและกรรมการที่พ้นต าแหน่งนั้นจะเหลืออยู่น้อยกว่า
เก้าสิบวัน”  ในการนี้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ด าเนินการให้มีการคัดเลือกกันเองเรียบร้อยแล้ว            
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง อาจารย์ ดร.ภูมินทร์  สุมาลัย ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการประจ า
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้แทนจากรองคณบดีแทนต าแหน่งที่ว่าง (รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม) 

 
มติที่ประชุม    อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย คณะกรรมการประจ า
คณะ พ.ศ. ๒๕๔๘  สภามหาวิทยาลัยมีมติแต่งตั้ง อาจารย์ ดร.ภูมินทร์  สุมาลัย  ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ
ประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ผู้แทนรองคณบดี แทนต าแหน่งที่ว่างตามวาระที่เหลือของ ผู้ที่ตนแทน  

 
๕.๑.๒  พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัยแทนต าแหน่งที่ว่าง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์  ศิลาเดช  รักษาราชการแทนอธิการบดี  ชี้แจง
รายละเอียดว่า ตามทีอ่าจารย์ ดร.บุรินทร์  นรินทร์ ด ารงต าแหน่งกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย 
จากผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยที่ ๒๓/๒๕๖๐ เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย สั่ง ณ วันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น  
เนื่องจาก อาจารย์ ดร.บุรินทร์  นรินทร์  ได้พ้นจากการด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์
ประจ าก่อนครบวาระ  จึงมีผลให้พ้นจากการด ารงต าแหน่งกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัยด้วย  
เพ่ือให้การด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ              
มีความต่อเนื่อง  ตามความในข้อ ๔ (๔) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และ
วิธีการการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ ก าหนด “...กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 



๘ 

 

 
 

จ านวน ๑ คน เป็นกรรมการ” จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแต่งตั้งผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากคณาจารย์ประจ า จ านวน ๑ คน เป็นกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย แทนต าแหน่งที่ว่าง  

อนึ่ง เนื่องจากขณะนี้กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ ามีจ านวน ๓ คน 
ไม่ครบจ านวนตามที่กฎหมายก าหนด ด้วยมีกรรมการพ้นต าแหน่งก่อนครบวาระดังกล่าวข้างต้น และ                   
อยู่ระหว่างการที่จะต้องมีการด าเนินการเพ่ือให้ได้ผู้ด ารงต าแหน่งแทน อาศัยอ านาจตามข้อ ๘ แห่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการ การบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๐  
ก าหนด “ข้อ ๘ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับ และสภามหาวิทยาลัยมีอ านาจตีความวินิจฉัยปัญหา
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้” จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาวินิจฉัยว่าจะด าเนินการพิจารณา
แต่งตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย แทนต าแหน่งที่ว่าง จ านวน ๑ คน จากผู้แทนกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า ที่ เหลืออยู่จ านวน ๓ คนในขณะนี้หรือไม่ เป็นล าดับแรกก่อน 
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
  

มติที่ประชุม   อาศัยอ านาจตามมาตรา ๑๘ (๑๔) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ            
พ.ศ. ๒๕๔๗  และ ข้อ ๘ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการ  
การบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๐  สภามหาวิทยาลัยมีมต ิดังนี้ 

๑) เห็นชอบให้มีการแต่งตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย แทนต าแหน่ง
ที่ว่าง จ านวน ๑ คน จากผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า ที่เหลืออยู่จ านวน ๓ คน
ในขณะนี้  และให้ได้ผู้แทนโดยการเลือกกันเอง 

๒) แต่งตั้ง อาจารย์ ดร.ครองศักดา  ภัคธนกนก เป็นกรรมการบริหารงานบุคคลประจ า
มหาวิทยาลัยในส่วนผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า แทนต าแหน่งที่ว่าง  โดยให้ด ารง
ต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ที่ตนแทน 
 
 ๕.๒  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง  

๕.๒.๑  พิจารณาการขอขยายระยะเวลาการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ (เรื่องรับที่ ๓/๒๕๖๑) 
นายวุฒิกร  ไชยพันธ์  นิติกร  ชี้แจงรายละเอียดว่า คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์

ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (ก.อ.ม.) ได้รับหนังสือร้องทุกข์จากอาจารย์ ดร.ถาวร เส้งเอียด 
ฉบับลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (เรื่องรับที่ ๓/๒๕๖๑) กรณีผู้บังคับบัญชาสั่งเลื่อนเงินเดือนไม่ถูกต้อง 
และไม่เป็นธรรมรอบการประเมินการปฏิบัติการ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  

คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ฯ ขอเรียนว่าได้พิจารณาในเรื่องนี้ไปแล้วสองครั้ง            
แต่เนื่องจากข้อเท็จจริงเกี่ยวกับร้อยละการประเมินการปฏิบัติราชการของผู้ร้องทุกข์ต้องพิจารณาข้อมูลหลายด้าน
ประกอบกัน จึงไม่สามารถพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวได้ทันตามก าหนดเวลา ๙๐ วัน  ซึ่งครบก าหนด



๙ 

 

 
 

ระยะเวลาการพิจารณาวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ดังนั้น จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาขยายระยะเวลา
การพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ออกไปอีก ๓๐ วันนับแต่วันครบก าหนด (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 

 
มติที่ประชุม   อาศัยอ านาจตามมาตรา ๑๘ (๑๓) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ            

พ.ศ. ๒๕๔๗  สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ขยายระยะเวลาพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวออกไปอีก ๓๐ วัน                
นับแตว่ันครบก าหนด 

 

๕.๒.๒  พิจารณาค าวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ของอาจารย์ ดร.ถาวร  เส้งเอียด (เรื่องรับที่ ๕/๒๕๖๑) 
นายวุฒิกร  ไชยพันธ์  นิติกร  ชี้แจงรายละเอียดว่า คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์

ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (ก.อ.ม.) ได้รับหนังสือร้องทุกข์จากอาจารย์ ดร.ถาวร  เส้งเอียด  
ฉบับลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (เรื่องรับที่ ๕/๒๕๖๑) กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการกระท า
ของผู้บังคับบัญชาที่ไม่ปฏิบัติต่อผู้ร้องทุกข์ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย กล่าวคือ ผู้ร้องทุกข์ไม่ได้รับค่าสอนเกิน
ภาระงานตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย การเบิกจ่ายเงิน ค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอน
ในสถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ 

คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์  ฯ ได้ประชุม ครั้งที่ ๕/๑๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ 
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ประชุมได้วินิจฉัยในเรื่องร้องทุกข์จากอาจารย์ ดร.ถาวร  เส้งเอียด  ฉบับลงวันที่ ๓๐ 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (เรื่องรับที่ ๕/๒๕๖๑) เสร็จแล้ว และที่ประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ฯ 
ไดร้ับรองรายงานการประชุมเรื่องดังกล่าวในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒  เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
เสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 

 

มติที่ประชุม   อาศัยอ านาจตามมาตรา ๑๘ (๑๓) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ           
พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๓๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การอุทธรณ์ การร้องทุกข์ 
และการแก้ไขค าสั่งลงโทษ พ.ศ. ๒๕๕๖  สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบค าวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์  (เรื่องรับที่         
๕/๒๕๖๑) 
 
 ๕.๓  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม) 

๕.๓.๑  พิจารณา ร่าง จัดสรรอัตราก าลังพนักงานมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์  ศิลาเดช  รักษาราชการแทนอธิการบดี ชี้แจง

รายละเอียดว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรอัตราก าลังพนักงานมหาวิทยาลัย 
ประเภทสายวิชาการ จ านวน ๙ อัตรา ประเภทสายสนับสนุนวิชาการ จ านวน ๑ อัตรา ซึ่งเป็นอัตราก าลัง
พนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมจ านวน ๑๐ อัตรา  
ซึ่งคณะกรรมการจัดท า ร่าง จัดสรรอัตราก าลังพนักงานมหาวิทยาลัยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒              
ได้ประชุมพิจารณาจัดท า ร่าง การจัดสรรอัตราก าลังพนักงานมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
จ านวน ๓ ครั้ง คือ  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันศุกร์ที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่ ๖ 



๑๐ 

 

 
 

พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ และครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ และได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลยั ในการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ วันพุธที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม) ในการประชุม ครั้งที่ 
๑/๒๕๖๒ เมื่อวันพุธที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา (รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุม) 

 

มติที่ประชุม     อาศัยอ านาจตามมาตรา ๑๘ (๑๓) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ            
พ.ศ. ๒๕๔๗  สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบการจัดสรรอัตราก าลังพนักงานมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒  ประเภทสายวิชาการ  จ านวน ๙  อัตรา ประเภทสายสนับสนุนวิชาการ จ านวน ๑ อัตรา 
 
 ๕.๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  

๕.๔.๑  พิจารณาแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล  อุสายพันธ์  ชี้แจงรายละเอียดว่า  มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการ            

เพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) จ านวน ๒ ราย คือ นายประพนธ์ เลิศลอย
ปัญญาชัย และนางสาวยุพา สะรุโณ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์    (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 
๑๐ พ.ศ.๒๕๕๖  โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่               
๘/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ 
มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 

มติที่ประชุม   อาศัยอ านาจตามมาตรา ๑๘ (๙) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ            
พ.ศ. ๒๕๔๗  สภามหาวิทยาลัยมีมติก าหนดต าแหน่งเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย 
(สายวิชาการ) จ านวน ๒ ราย ดังนี้ 

๑) นายประพนธ์  เลิศลอยปัญญาชัย  ต าแหน่งอาจารย์  ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาฟิสิกส์ ตั้งแต่วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๒) นางสาวยุพา สะรุโณ ต าแหน่งอาจารย์ ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
การบัญชี  ตั้งแต่วันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑  

 
 
 
 
 



๑๑ 

 

 
 

 
วาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ 
 ๖.๑  ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ ในวันพุธที่ ๒๐ 
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๓๐ น.  
 
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น. 
 
 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชฎาพร  โพคัยสวรรค์ ผู้บันทึกและตรวจรายงาน 
  นางสาวสมหญิง  ห้วยหงษ์ทอง   ผู้พิมพ์ 
  นางสาวศิริวรารัตน์  หุนหวล   ผู้พิมพ์ 
  อาจารย์ ดร.อาคม  เจริญสุข   ผู้บันทึกและตรวจทานรายงาน 
 
 


